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สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖4  

วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4     
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร  

--------------------------- 
 

                           ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร เดชปาน ประธานสภา อบต.  - ขาดประชุม 
๒  นายเฉลิม พรามนอย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามนอย  

๓  จ.อ.อนันต พันธุบานแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต พันธุบานแหลม  
๔  นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑  ภิญโญ มีวาสนา  

๕  นายสมเกียรติ พงษพันธ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  วาง เสียชีวิต 
๖  น.ส.พิมพประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  - ขาดประชุม 
๗  นายชัยพฤกษ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  ชัยพฤกษ อุทารไทร  
๘  นายนาวิน นิลพันธ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  นาวิน นิลพันธ  
๙  นายไพรชั สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  - ลาประชุม 

๑๐  นายณรงค โตะมิ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔  ณรงค โตะมิ  
๑๑  นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒  นายสังขกร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕  สังขกร สุขกันตะ  
๑๓  นายหยด กลิ่นนอย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖  หยด กลิ่นนอย  
๑๔  นายไสว ปรียานนท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖  ไสว ปรียานนท  
๑๕  นายชัยรัตน เล็กนอย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗  ชัยรัตน เล็กนอย  
๑๖  นายอรรถพล รุงสวาง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗  อรรถพล รุงสวาง  
๑๗  นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘  นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  สํารวย นาคนคร  
๑๙  น.ส.สวุรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  - ขาดประชุม 
๒๐  นายศรีเพชร สุมอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐  วาง ลาออก 
๒๑  นายอโณทัย วงษใหญ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐  วาง ลาออก 
๒๒  นายสําฤทธิ ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑  สําฤทธิ ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑  เสนาะ โชยา  
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                  ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาต ิ      รุงเพียร  นายกองคการบริหารสวนตําบล สุชาต ิ         รุงเพียร  
๒ นายสมศักดิ์     สอนขาว  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมศักดิ์        สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ทองมาก       รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ       เพชรแสงสวาง  เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร -  
๕ นางพิชยา        พิชญดลย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   -  
๖ นายมนู           ไขมุกข  ผูอํานวยการกองชาง มน ู             ไขมุกข  
๗ นายเอกธนัช     รอดยิ้ม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช        รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญนร ี    มากชวย  หัวหนาสํานักปลัด ธัญญนร ี       มากชวย  
๙ นายรุงอรุณ      ตูประดับ  วิศวกรโยธา รุงอรุณ         ตูประดับ  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน   โชยา  นักวิชาการพัสด ุ ขวัญเรือน      โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจร ี       สุขเกษม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน นุชจรี           สุขเกษม  
๑๒ น.ส.กนกวรรณ   วันแกว  นักวิชาการเงินและบัญช ี -  
๑๓ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานท่ัวไป ชุติมา           บุญยืน  
๑๔ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา           ทับศรี  
๑๕ น.ส.ประทุม      นุชออง  นักวิชาการจัดเก็บรายได ประทุม         นุชออง  
๑๖ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายชางโยธา กุลธิดา          ราญไพร  
๑๗ นายจิรศักดิ์      ปรางคภูผา  นักการ  จิรศักดิ์         ปรางคภูผา  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖4   

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖4 
วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
----------------------- 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ทานสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีเคารพ วันนี้เปนการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป     

พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2/2564 บัดนี้ สมาชิกสภาทองถ่ินไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับ 
คณะผูบริหารทองถ่ิน พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ      
ไดเขารวมรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย และขณะนี้ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมสภา
ทองถ่ิน คือเวลา 09.30 น. และเนื่องจากในวันนี้ทานประธานสภา อบต.ติดภารกิจ กระผมในฐานะ
เลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร ขอเชิญ นายเฉลิม พรามนอย รองประธานสภา อบต. ไดทําหนาท่ี
เปนประธานในท่ีประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

รองประธานสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือสมาชิกสภา
ทองถ่ินมาเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอตอนรับผูเขารวมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกทาน 
ท่ีมาเขารวมรับฟงการประชุมสภาทองถ่ินในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ง และผมขอเปดการประชุม สภา 
อบต.บางขุนไทร และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
รองประธานสภาฯ  สําหรับวนันี้ไมมีเรื่องแจง      
ท่ีประชุม             รับทราบ                

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รองประธานสภาฯ  ขอใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไดตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖4 วาจะมีผูใดขอแกไขเพ่ิมเติม  
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ฉบับดังกลาวหรือไม หลังจากนั้นจะไดขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุม ไดรวมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งท่ีแลว ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขเพ่ิมเติม
และท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจาํป พ.ศ.๒๕๖4 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖4 เปนเอกฉันท   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม (คางพิจารณา) 
รองประธานสภาฯ  ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
                        (ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม)   
                         ตามท่ี สภา อบต.บางขุนไทร ไดมีมติใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (วาระท่ีหนึ่ง) ไปแลวนั้น ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 และท่ีประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ไดพิจารณาคัดเลือกและประกาศแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เพ่ือรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยละเอียด และไดกําหนดใหพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 นั้น 
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                        บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไดประชุมรวมกันพิจารณา
รายละเอียดแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จสิ้นแลว        
เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม ๒๕64 และไดแจงใหทราบวาในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปในครั้งนี้ ปรากฏวาไมมีผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใด ยื่นหนังสือเสนอ
คําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับดังกลาวแตอยางใด และในสวนของคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเอง ก็ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แตอยางใด และไดมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  
ใหคงรางเดิมแหงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตามท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน ดังนั้น เปนอันวา (วาระท่ีสอง) ข้ันแปรญัตติ ท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไมมีการขอแกไข
เพ่ิมเติมและใหคงรางเดิมแหงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    
ตามท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน ก็ขอแจงใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทรไดรับทราบ   

ท่ีประชุม รับทราบไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
(วาระท่ีสอง) และไดมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหคงรางเดิมแหงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตามท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจาํป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564   

รองประธานสภาฯ  สําหรับข้ันตอนตอไปจะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 (วาระท่ีสาม) สําหรับการพิจารณาในวาระนี้ข้ันลงมติ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติวาเห็นควร
จะให อบต.บางขุนไทร ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือไม ก็ขอใหท่ีประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ไดลงมติผานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
เพ่ือทาง อบต.บางขุนไทร จะไดตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ินตอไป     
ผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทรดวยครับ  

ท่ีประชุม ฝายเลขานุการสภาทองถ่ิน ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม ปรากฏวา         
มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร เขารวมประชุม จํานวน 15 คน ถือวาครบองคประชุม และไดมีมติให
ความเห็นชอบเปนเอกฉันทผานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
วาระท่ีสาม จํานวน 14 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง และใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ        
นํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ      
เสนอตอนายอําเภอบานแหลมไดพิจารณาลงนามอนุมัติ หลังจากนั้นจะนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน      
ไดลงนามเพ่ือประกาศใชเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป มีผลบังคับภายในปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 คือ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอใหม 
รองประธานสภาฯ  4.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญ

นายก อบต.บางขุนไทร ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 
นายก อบต.         ดวย อบต.บางขุนไทร มีความประสงคจะดําเนินงานตามโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

บริเวณที่ทําการ อบต.บางขุนไทร หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ 
รวมกัน แตเนื่องจาก อบต.บางขุนไทรไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,952,000 บาท 
(หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) ขอโอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากงบประมาณ
เดิมไมไดตั้งจายไว ตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานแลว โดยรายละเอียดดังนี้ 
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                      โอนเพ่ิมงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,952,000.-บาท   
  1. สํานักงานปลัด ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ เปนเงิน 1,952,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้    
ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาสิ่งกอสรางสาธารณูปการ 
1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 (เพ่ือตั้งจาย          

เปนรายการใหม) โอนเพ่ิม เปนเงิน 1,952,000.-บาท  
- เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 17.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือมี  

พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 420.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ถึงปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แกไข (ครั้งท่ี 11) หนาท่ี 23 ลําดับท่ี 1  

  โอนลดงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,952,000.-บาท   
  1. สํานักงานปลัด ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 918,200.-บาท รายละเอียด ดังนี้    
ดานบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
- คาใชจายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 465,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ  

จํานวน 465,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 465,000.-บาท ไมมีงบประมาณเหลือจาย   
- โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 100,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือ จํานวน 100,000.-บาท ขอโอนลดครั ้งนี ้ เปน เงิน  100,000. -บาท                   
ไมมีงบประมาณเหลือจาย   

 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 250,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 250,000.-บาท ขอโอนลดครั ้งนี ้ เปน เงิน  250,000. -บาท            
ไมมีงบประมาณเหลือจาย   

ดานบริการชุมนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน 
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว เปนเงิน

ท้ังสิ้น 144,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ จํานวน 144,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน  
103,200.-บาท งบประมาณคงเหลือ จํานวน 40,800.-บาท 
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  2. กองชาง ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 700,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้   
ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาวัสด ุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ   
จํานวน 200,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 200,000.-บาท ไมมีงบประมาณเหลือจาย 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมา          

ซ่ึงสิ่งกอสราง  
  - คาออกแบบ คาควบคุมงาน งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 500,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 

จํานวน 500,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 500,000.-บาท ไมมีงบประมาณเหลือจาย 
  3. กองสวัสดิการสังคม ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 333,800.-บาท รายละเอียด ดังนี้    
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวดงบกลาง 
ประเภท งบกลาง 
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 10,754,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ จํานวน 

1,202,300.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 333,800.-บาท งบประมาณคงเหลือ จํานวน 
868,500.-บาท 

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปในครั้งนี้ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ
ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน    
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินจึงขอใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไดรวมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วงเงินงบประมาณขออนุมัติ จํานวน 1,952,000.-บาท 
(หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกอสราง  
ตามขางตน  

รองประธานสภาฯ  ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ไดชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดใหทราบไปแลวนั้น ก็ขอใหท่ีประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ไดรวมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564         
วงเงินงบประมาณท่ีขออนุมัติ จํานวน 1,952,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 
หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 
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ท่ีประชุม ฝายเลขานุการสภาทองถ่ิน ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรท่ีอยูในท่ีประชุม ปรากฏวา       

มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรเขารวมประชุม จํานวน 15 คน ถือวาครบองคประชุม และไดรวมกัน
พิจารณาโดยมีการซักถามเพ่ิมเติมและตอบขอซักถามกันพอสมควร ท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร     
จึงไดมีมติใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖4 วงเงินงบประมาณท่ีอนุมัติ จํานวน 1,952,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพัน
บาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ 
อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 จํานวน 14 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
รองประธานสภาฯ มีคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือซักถามอะไรเพ่ิมเติม           

ตอท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร อีกหรือไม 
นายก อบต. ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการบริหารงานกับผูบริหารทองถ่ิน 

ดวยดีตลอดมา โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก ทําใหการบริหารงานท่ีผานมาสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคทุกประการ ถึงแมจะมีปญหาและอุปสรรคบางก็ตาม โดยในปนี้ถือวาหนักหนาสาหัส 
กับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีตําบลของเรา 
ซ่ึง อบต.บางขุนไทร ก็ไดเขาไปใหความชวยเหลือในดานตางๆ กับครอบครัวท่ีประสบปญหาความ
เดือดรอนตลอดมา ขอฝากสมาชิกสภาทองถ่ินทุกทานชวยกันดูแลสอดสองผูท่ีเดินทางมาจากตางจังหวัด
เขามาในเขตพ้ืนท่ีตําบลของเรา โดยเฉพาะจังหวัดท่ีเปนเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงและเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด หากทราบหรือพบเห็นตองรีบแจงเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีใหรับทราบโดยเร็ว ไดแก กํานัน 
ผูใหญบาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จะไดเขาไปชี้แจงใหรับทราบและปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและคําสั่งของจังหวัดโดยเครงครัด เพ่ือเปนการลดอัตราการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีตําบลของเรา   

ท่ีประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัต ิ
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม   

(ไมมี) ถาไมมีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรและผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีมาเขารวม
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ในวันนี้ ขอปดการประชุม 

  เลิกประชุมเวลา 11.35 น.   
                                                                    (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต พันธุบานแหลม ผูจดรายงานการประชุม 
                        (อนันต พันธุบานแหลม) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 

  (ลงชื่อ)   ชุมพล คอหเล่ียม  กรรมการ   
             (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 

    (ลงชื่อ)    สํารวย นาคนคร  กรรมการ   
             (นายสํารวย นาคนคร)  

    (ลงชื่อ)   อรษา จันทรโชต ิ   กรรมการ   
            (นางอรษา จันทรโชติ) 

 

 

                  (ลงชื่อ) เฉลิม พรามนอย ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายเฉลิม พรามนอย) 
          รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

  - ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป 2564  
    ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ไดมีมติรับรองบันทึกรายงานการ  
    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕64 ครั้งท่ี ๒/๒๕64 เม่ือวันท่ี 24 เดือน 
    สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 (ฉบับนี้) เรียบรอยแลว 

             (ลงชื่อ)  จรินทร เดชปาน  ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                        (นายจรินทร เดชปาน) 
                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
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